

ด่วนที่สุด

ที่ วช ๐๐๑๑ / ว ๕๑๕๕



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๑๕๖ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม๑๐๙๐๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ ๕ และงานแสดง
สินค้า ประจำปี ๒๕๕๙

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ กำหนดการ และแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) กำหนดจัดประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ ๕ และงานแสดงสินค้าประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ทุกประเภทตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ” ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง เลอคอนคอร์ด บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส) และผู้บริหารได้รับทราบการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการดำเนินงานโดย สพสว. วช. เพื่อพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง สัตว์เลี้ยง และสัตว์จากธรรมชาติ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์สากล โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ทุกประเภทได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์ไปสู่มาตรฐานสากล ทั้งนี้ สพสว. วช. ได้เชิญภาคธุรกิจเอกชนเข้าร่วมแสดงสินค้า ประเภทครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงและใช้สัตว์ ด้วย

ในการนี้ วช. จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทน คกส. และบุคลากรผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานของท่านที่ได้รับใบคำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ โดยขอให้กรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยdownload เพิ่มเติมได้ที่ www.labanimals.net) และส่งกลับมาที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อาคาร วช. ๕ (สพสว.) ๑๕๖ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร. ๑๐๙๐๐ หรือที่โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๐๕๗๘ หรือที่ e-mail : admin@labanimals.net ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด แล้วตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และ การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรด เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ และขอความร่วมมือแจ้งผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจต่อไปด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา)

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

โทร ๐ ๒๕๗๙ ๐๓๘๘ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๐๕๗๘

E-mail : admin@labanimals.net